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นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนท่ี ๑ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและ
ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ปัญหาต่อไป โดยสมาชิกใช้เวลาในการอภิปรายปรึกษาหารือท่านละ ๒ นาที 
รวม ๖๐ นาที 

จากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซ่ึงในวันนี้ถูกบรรจุไว้ ๓ กระทู้ แต่รัฐมนตรีติดภารกิจ         
ไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้จึงต้องเลื่อนออกไป ๑ กระทู้ 

กระทู้ถามสดเรื่องแรก  คือ เรื่องความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ซ่ึงถาม
โดย ส.ส.จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ต้ังกระทู้ได้
สอบถามกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เก่ียวกับกรณีท่ีรัฐบาลไทยได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ฟุตบอล
นานาชาติหรือ FIFA ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงแชมป์โลกประจําปี ๒๐๑๒ และรัฐบาลในยุคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้
มอบหมายให้ส่วนราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างอาคารสถานท่ีและการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
จัดการแข่งขันในระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ด้วยงบประมาณแผ่นดินกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท 
จากการประกาศของ FIFA ในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า FIFA ไม่ให้การรับรองต่อสนามดังกล่าว 
ทําให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายท้ังทางภาพลักษณ์และความไว้วางใจของสมาคมกีฬาต่างประเทศและ
การใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท จึงขอต้ังกระทู้เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าว 

จากนั้นรัฐมนตรีชุมพล ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ตอบชี้แจง
ว่าการดําเนินการต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของ กทม. ต้ังแต่ต้น ซ่ึงทางกระทรวงฯ มิได้เก่ียวข้อง อย่างไร    
ก็ตามกระทรวงฯ เองได้ติดตามการทํางานของ กทม. มาโดยตลอด ส่วนการแข่งขันกีฬาระดับโลกอ่ืน ๆ       
ในอนาคตทางกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะเป็นผู้รับผิดชอบเองและจะบริหารจัดการไม่ให้เกิด
ข้อบกพร่องอีก เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันจากนานาชาติ 

กระทู้ถามสดเรื่องท่ี ๒ เรื่อง การครอบครองสารกัมมันตรังสีท่ีจังหวัดสงขลา ต้ังถามโดย       
ส.ส.เจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ต้ังถามกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าวว่า 
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสามารถเก็บสารกัมมันตรังสีต่าง ๆ      
ท่ีร้ายแรงไว้ในครอบครองในพ้ืนท่ีชุมชน เขตเทศบาลนคร จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นท่ีทราบโดยท่ัวไปว่าสาร
กัมมันตรังสีเหล่านี้มีอันตรายท่ีสามารถทําลายเนื้อเยื่อในร่างกายของสิ่งท่ีมีชีวิตได้ เหตุการณ์ท่ีปรากฏได้สร้าง



2 

ความต่ืนตระหนกต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน มีผลกระทบในทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมเป็น
อย่างมาก รัฐบาลมีการดําเนินการต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

จากนั้น  รมต.วรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รมต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงและกล่าวว่ารัฐบาลได้อนุญาตให้มีการเก็บสารกัมมันตรังสีมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว 
และยืนยันในความปลอดภัย รวมท้ังหากประชาชนกังวลก็จะดําเนินการย้ายสารกัมมันตรังสีออกจากพ้ืนท่ี
ดังกล่าวโดยเร็ว 

ส่วน รมต.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายอีกท่านหนึ่งได้
ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า ได้ส่งทีมตรวจสอบสุขภาพกายและสุขภาพจิตลงพ้ืนท่ี โดยพบว่า ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ
ทางร่างกาย และได้เฝ้าระวังโดยติดต้ังฟิล์มในชุมชน ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในการตรวจวัดว่ามีสารกัมมันตรังสีรั่วไหล
อยู่ในชุมชนหรือไม่ รวมท้ังได้เฝ้าระวังสุขภาพจิตให้ประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย 

ต่อจากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไป ดังนี้ 

กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ต้ังถามโดย ส.ส.นิยม เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดสกลนคร ท้ังนี้ผู้ต้ังกระทู้กล่าวว่า หนองหารจังหวัดสกลนครเป็น
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ท่ีสุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความกว้าง ๗ กิโลเมตร ยาว ๑๘ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๗,๐๑๕ ไร่  ครอบคลุมเขตเทศบาลนครสกลนคร ๗ ตําบล               
อําเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลธาตุนาเวง ตําบลเชียงเครือ ตําบลท่าแร่ ตําบลม่วงลาย ตําบล
เหล่าปอแดง ตําบลง้ิวด่อน อําเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ตําบลนาแก้ว ตําบลบ้านแป้น และตําบลนาตงวัฒนา ท้ังนี้
หนองหารเป็นทะเลน้ําจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นท่ีกักเก็บน้ําแก้มลิงโดยธรรมชาติท่ี
สามารถกักเก็บน้ําได้จํานวนหลายล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีสภาพท่ีต้ืนเขินจากการทับถมของพืช และ
ตะกอนต่าง ๆ ท่ีไหลลงมาจากสันภูพาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยทรัพยากรน้ํา ท้ังอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีจึงสมควรท่ีจะต้องขุดลอกให้ลึกลงไปอีก จึงจะสามารถ
รองรับน้ําจากลําห้วยสายต่าง ๆ ได้เพียงพอ ท้ังยังเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อีกด้วย จึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการขุดลอกและพัฒนาหนองหารอย่างไร และได้ต้ังงบประมาณสนับสนุนไว้
อย่างไร  

๒. รัฐบาลจะให้การสนับสนุนดําเนินการดังกล่าวเม่ือใด 
๓. รัฐบาลจะดําเนินการเพ่ือให้ความม่ันใจกับประชาชนในเรื่องนี้อย่างไร 

รมต.ยุทธพงศ์  จรัสเสถียร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก รมว.เกษตร
และสหกรณ์ ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๕ กว่า ๙ ล้านบาท ในการขุดลอก 
ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัดสรรงบประมาณกว่าง ๑๐ ล้านบาทในการขุดลอกตะกอนดิน โดยขุดได้ปีละ
ประมาณกว่า ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมท้ังได้ดําเนินการกําจัดวัชพืชต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ โดยได้เพ่ิมปริมาณการ
กําจัดวัชพืชเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่วนงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ต้ังเป็นงบลงทุนเพ่ือทํา
แผนพัฒนาหนองหารต่อไป ท้ังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสําคัญต่อปัญหาของหนองหารและจะ
ได้รับข้อสังเกตของผู้ตั้งกระทู้เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ปัญหาการดูแลเด็กท่ีกระทําความผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ต้ังถามโดย ส.ส.สุนทรี  ชัยวิรัตนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ท้ังนี้ผู้ต้ังกระทู้ กล่าวว่า   
ในปัจจุบันมีเด็กท่ีกระทําความผิดในคดีต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนเป็นผลทําให้มีเด็กท่ีได้รับโทษคุมขัง กักขัง            
คุมประพฤติอยู่ในท่ีคุมขังของกรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงเด็กท่ีต้องโทษอยู่ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่อย่างแออัด เนื่องจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในปัจจุบัน มีจํานวนจํากัดและมีบริเวณพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ มีปัญหาการบริหารจัดการท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจาก  ขาดแคลนงบประมาณ ทําให้โอกาสท่ีเด็กจะได้รับการดูแลท่ีดีและได้รับการบําบัดฟ้ืนฟู
จิตใจเพ่ือกลับออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขนั้นเป็นไปได้ยาก จึงขอเรียนถามว่า  

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การดูแลเด็กท่ีถูกคุมประพฤติได้รับการบําบัดและกลับสู่สังคม
อย่างปกติสุขได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๒. รัฐบาลมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึนใน
เบ้ืองต้นอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

จากนั้น รมต.ชลน่าน  ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข  ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ตอบชี้แจงว่า กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีสถานแรกรับก่อนส่งเด็กเข้าสถานพินิจ ซ่ึงปัจจุบันมีเพียงแค่
กว่า ๓๐ แห่ง และสถานพินิจอีก ๔๔ แห่งไม่มีสถานแรกรับ และขณะนี้มีศูนย์ฝึกอบรม ๑๘ แห่งท่ัวประเทศ ซ่ึง
ยังไม่เพียงพอต่อจํานวนเด็กท่ีกระทําความผิดและได้รับโทษ ขณะท่ีการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นั้นให้เป็นค่าอาหาร ค่ากินค่าอยู่ให้กับเด็กท่ีได้รับโทษ และได้มีมาตรการโดยใช้เงินซ่ึงเป็น
ดอกเบ้ีย   เงินกลางจากกรมบังคับคดีมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีไม่เพียงพอ และหากยังไม่พอก็จะของบกลางมาใช้          
ส่วนมาตรการท่ี ๓ เป็นการรับบริจาคเงิน โดยผู้บริจาคสามารถนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนมาตรการอ่ืน 
ๆ กระทรวงได้มีการแยกประเภทเด็กออกเป็น ๔ กลุ่ม และลดจํานวนเด็กท่ีจะเข้าสู่การรับโทษในสถานพินิจ โดย
พิจารณาจากเด็กท่ีกระทําผิดไม่รุนแรง และมีพฤตินิสัยท่ีไม่ต้องเข้ารับการอบรม 

               กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตร
ท่ีจังหวัดจันทบุรี ต้ังถามโดย ส.ส.ยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด
จันทบุรี โดยกล่าวว่า ในปัจจุบันราคาผลิตผลทางการเกษตรตกตํ่าลง ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากขายผลิตผลขาดทุนไม่คุ้มกับการลงทุน เช่น ราคาเงาะท่ีตกตํ่า และจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมี
ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ แต่ท้ังนี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคา ดังนั้นหากมีการจัดต้ังโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรท่ีจังหวัดจันทบุรีข้ึนก็จะสามารถ
ช่วยสร้างเสถียรภาพและลดความเสี่ยงด้านราคาสินค้าการเกษตรได้ สามารถซ้ือขายสินค้าเพ่ือเก็บไว้ใน       
ห้องแช่แข็ง เพ่ือเป็นการกักตุนสินค้าไว้รอขายหรือส่งออกหรือแปรรูปเม่ือผลผลิตหมดในฤดูกาลได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาระบบการตลาดดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเสถียรภาพให้ราคาสินค้าทางการเกษตร  
มีความม่ันคง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีข้ึน รวมท้ังโครงการพัฒนาระบบการตลาดนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลใน
ด้านต่างๆ ท่ีสําคัญของผู้ส่งออก โดยเฉพาะเก่ียวกับสถานการณ์สินค้าท้ังในและต่างประเทศได้อีกด้วย         
จากเหตุผลข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า 
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๑. รัฐบาลจะสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดต้ังโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้า
เกษตรท่ีจังหวัดจันทบุรี ในปี ๒๕๕๖ นี้ได้หรือไม่ ประการใด ขอทราบรายละเอียด 

๒. หากรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ในปี ๒๕๕๖ นี้ รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไร   
เม่ือเกิดกรณีสินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิตตกตํ่า ขอทราบรายละเอียด 

๓. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขการนําสินค้าล้นตลาดไปเก็บรักษาในห้องเย็นหรือไม่ ท่ีไหน อย่างไร   
ขอทราบรายละเอียด 

จากนั้น รมต.ยุทธพงศ์  จรัสเสถียร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลพยายาม
ผลักดันโครงการระบบการตลาดและห้องเย็น ขณะเดียวกันโครงการดังกล่าวได้ถูกเสนอให้ดําเนินการไปก่อน
หน้านี้แล้ว แต่ต้องชะลอออกไปก่อน เนื่องจากมี ๒ หน่วยงานทักท้วง คือ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ต้ังข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าท่ีประชาชนจะได้รับ และขณะนี้โครงการ
ดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว เนื่องจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีขอถอนเรื่องไปแล้ว และหากผลไม้ล้นตลาด 
รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้สร้างห้องเย็นต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาหลายแห่ง รวม ๗ แห่งในจังหวัดจันทบุรี 
ส่วนมาตรการระยะยาวรัฐบาลจะได้ทําปฏิทินสินค้าการเกษตร เพ่ือรัฐบาลจะได้เตรียมการดูแลสินค้าเกษตร
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังจะได้ตั้งกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป 

อย่างไรก็ตามเม่ือ รมต.ตอบกระทู้แล้ว ผู้ต้ังกระทู้ได้ต้ังข้อสังเกตว่าห้องเย็นท้ัง ๗ แห่ง ปัจจุบัน   
ไม่สามารถใช้การได้ จึงขอให้รัฐบาลดําเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณารายงานผลการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว           
โดยกรรมาธิการดังกล่าวได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

บทสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ กรณีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร  

เม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้ว 
คณะกรรมาธิการได้มีมติร่วมกันว่าควรมีบทสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ (ก) การติดต้ังกล้องพราง (กล้องหลอก) (Dummy) 

 ควรจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไม่ควรมีการ
ติดต้ังกล้องพราง (กล้องหลอก) (Dummy) อีกต่อไป 

ข้อ (ข) การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ๑. การคิดราคากลางงานจ้างเหมาหรือการจัดซ้ือจัดจ้างสายใยแก้วนําแสงและ/หรือวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ไม่ควรนํารายการอ่ืน ๆ มารวม เช่น ค่าสํารวจ ค่าทดสอบ ค่าประกันภัย ค่าขนส่งและค่าติดต้ัง 
เป็นต้น มาคิดเป็นราคา ควรคิดแยกเป็นเนื้องานท่ีชัดเจน เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดในการตรวจสอบและ
เปรียบเทียบกับการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
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 ๒. โครงการในปี ๒๕๕๕ ท่ีกรุงเทพมหานครจะทําการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
นั้น ควรใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยให้
คํานึงถึงงบประมาณ 

 ๓. ในกรณีท่ีมีการเทียบเคียงราคาในการจัดซ้ือ ควรพิจารณาถึงจํานวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ท่ีติดต้ังด้วย 

 ๔. ควรพิจารณาถึงรายละเอียดวิธีการจัดซ้ือในแต่ละพ้ืนท่ีว่ามีการจัดซ้ือท่ีเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน เช่น การต่อเชื่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แต่ละจุด วิธีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) รวมถึงจํานวนกล้องท่ีใช้ท้ังหมด เป็นต้น 

ข้อ (ค) ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์สูงสุดสําหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

 ๑. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้ดูแลทางด้านวิชาการ ข้อกําหนด และราคากลาง 

 ๒. เจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมหน้าจอแสดงผลจากกล้องวงจรปิดนั้น ควรท่ีจะสามารถเห็นการเกิด
เหตุการณ์อาชญากรรมได้อย่างชัดเจนและสามารถท่ีจะแจ้งเหตุการณ์การกระทําความผิดไปยังเจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ได้อย่างทันท่วงที เพ่ือเป็นการป้องกันและป้องปรามการเกิดอาชญากรรมได้ 

 ๓. ควรมีการเก็บข้อมูลสัญญาณภาพมากกว่า ๑ เดือน 

 ๔. ในกรณีท่ีมีการเก็บสัญญาณภาพท้ังหมด ควรมีการเก็บสัญญาณภาพในหลายสถานท่ี    
โดยเก็บไว้หลาย ๆ จุดแต่ละจุดทําหน้าท่ีคล้ายกันและสามารถเชื่อมโยงแต่ละจุดเป็นเครือข่ายได้ เช่น ในแต่ละ
เขตให้มีการเก็บสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน ๑๐ กล้องไว้ท่ีสถานท่ีหนึ่ง และอีก 
๑๐ กล้องไว้อีกสถานท่ีหนึ่ง เป็นต้น ซ่ึงวิธีนี้จะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสัญญาณภาพได้ 

 ๕. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ผิดปกติ ควรเก็บข้อมูลสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในบริเวณนั้นไว้ท้ังหมด และทําการบันทึกข้อมูลไว้หลาย ๆ ทาง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะต้องทํา
การบันทึกด้วยตนเอง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจัดส่งข้อมูลการ
พิจารณาในชั้นกรรมาธิการให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือใช้ประกอบการ
สอบสวนต่อไป 

บทสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ กรณีการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)           
ได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน และจากการเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วมประชุมชี้แจง 
แสดงความคิดเห็นแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่าเรื่องดังกล่าว สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการ
ตรวจสอบสืบสวนและได้ชี้มูลความผิดในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ท่ีใช้ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Auction) และด้วยวิธีพิเศษ โดยชี้มูลว่า
เป็นการดําเนินการท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ทําให้ราชการเสียประโยชน์ และให้กระทรวงมหาดไทยลงโทษ
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เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนและแก้ข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการวิสามัญ
มีข้อสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้           
อันเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องยาวนาน ควรได้รับการแก้ไขในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
การนําเทคโนโลยีของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าช่วยแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางท่ีดี แนวทางหนึ่งท่ีจะทํา
ให้เป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ก่อความไม่สงบสามารถดําเนินการก่อการร้ายได้อย่างสะดวก หรือถ้ามีการก่อเหตุ      
ความไม่สงบเกิดข้ึน รัฐก็จะสามารถติดตามจับกุมผู้กระทําความผิดได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานจากภาพท่ีบันทึก
ไว้โดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งรัดให้มีการดําเนินการโครงการติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วและต้องดําเนินการอย่าง
ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบของทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้อง             
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

๒. ควรมีการหาข้อสรุปร่วมกันของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าการใช้ระบบสายใยแก้วนําแสงหรือ
ระบบการรับส่งสัญญาณไร้สาย (Wireless) ในเครือข่ายของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบใดมีประสิทธิภาพทําให้
ราชการได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดมากกว่ากัน 

๓. โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรติดต้ัง
กล้องจริงท้ังหมดไม่ต้องมีกล้องพราง (Dummy) ส่วนการเกรงว่าจะมีการทําลายกล้องจากผู้ก่อความไม่สงบนั้น 
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้มีการลอบทําลายกล้องได้โดยง่าย เช่น การออกแบบจุดติดต้ังให้ดี
ไม่สามารถสังเกตได้ง่าย และการใช้อุปกรณ์ปกป้องกล้องท่ีมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เป็นต้น 

๔. บทเรียนจากการดําเนินโครงการท่ีผ่านมาท่ีมีอุปสรรคต่าง ๆ จนต้องมีการยกเลิกสัญญา     
เป็นข้อเตือนใจทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องว่าการดําเนินการใด ๆ ท่ีไม่สุจริตแก่ราชการจะส่งผลเสียหายเดือดร้อนแก่ท้ังผู้
ท่ีทุจริตผู้ท่ีเก่ียวข้องและผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

๕. กฎหมายหรือระเบียบข้อใดในการจัดซ้ือจัดจ ้างท่ีมีช่องทางท่ีเอ้ือให้มีการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมเหมาะสม ลดโอกาสท่ีจะทําให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในอนาคต 

๖. ควรมีการเชื่อมโยงระบบสัญญาณและการควบคุมความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานความม่ันคง 
กองทัพภาคท่ี ๔ ส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการทุจริตประพฤติมิชอบในอนาคต 

๗. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้ดูแลทางด้านวิชาการ ข้อกําหนด และราคากลาง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าสภาผู้แทนราษฎรควรจัดส่งข้อมูลการ
พิจารณาในชั้นกรรมาธิการให้ กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติและ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้ประกอบการสอบสวนต่อไป 

เม่ือกรรมาธิการแถลงรายงานแล้ว  จากนั้นมีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง สลับกับการ
ตอบชี้แจงของคณะกรรมาธิการ    โดยประเด็นท่ีมีการอภิปรายต้ังข้อสังเกตกันมากคือเรื่องราคาค่าติดต้ัง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเรื่องการติดต้ังกล้องพราง (Dummy) ท้ังนี้มีสมาชิกอภิปรายท้ังเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการใน บางประเด็น จากนั้นประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้สรุปข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเก่ียวกับการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ีใน
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัดให้ท่ีประชุมรับทราบอีกครั้ง ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว ประธานได้ขอเลื่อนการ
ลงมติในรายงานดังกล่าวไปใน การประชุมครั้งหน้า และสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๗.๕๗ นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

  


